



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๔๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แสดงทัศนะ “มองภาษาไทย ในมุมการเมือง”



เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดแสดงทัศนะ “มองภาษาไทย ในมุมการเมือง” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย ณ ห้องท.๒๐๙ อาคารที่ปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ ผู้บริหาร มรพส. นำโดย ร.ศ. ทศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี พร้อมด้วย ส.ส.จากจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาวิชาการทางภาษาไทย และได้ตระหนักถึงการใ้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดย **นายอภิสิทธิ์** กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนความคิดเห็น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต และส่วนมากจะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วเป็นหลัก ทุกอย่างเล็กกลงแต่ต้องการความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าปล่อยให้ความรวดเร็วมาครอบงำทุกอย่าง สุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องของความฉาบฉวย และจะทำลายความละเอียดรอบคอบ ขาดความลึกซึ้ง และการไตร่ตรอง ดังนั้น จึงได้ฝากข้อคิดว่าเราจะช่วยกันอย่างไรให้ภาษาไทยอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง นั้นหมายถึง แม้จะมีเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตปัจจุบัน แต่การใช้ภาษาในสังคมยังคงต้องดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจ ไตร่ตรองข้อเท็จจริง มีความละเอียดอ่อน และสามารถสะท้อนถึงรายละเอียดต่างๆ ได้ นั่นจะทำให้เราสามารถเข้าใจและก้าวพ้นอีกหลายปัญหาไปได้ พร้อมทั้งจะสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากขาดความละเอียดอ่อนในการใช้ภาษา ขาดการไตร่ตรองในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร และไม่คิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ก็จะนำไปสู่วิกฤติ และความขัดแย้งได้ ดังนั้น เราต้องอยู่ร่วมกันได้กับคนที่มีความคิดเห็นต่าง ภายใต้การเคารพกฎ กติกาของสังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้เกียรติซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น สังคมถึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุข และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. แดงขาวสัปดาห์วิชาการ“นำพิษณุโลกสู่อาเซียน” เฟ้นหาสุดยอดพิบูลสงครามก๊อตทาเลนต์ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖



เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รศ.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรพส. พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิชาการ Management Science : Phitsanulok to ASEAN (วิทยาการจัดการนำพิษณุโลกสู่อาเซียน) ได้จัดการแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดงานฯ แก่สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดและกำหนดการประกวดพิบูลสงครามก๊อตทาเลนต์ (Got Talent) ซึ่งการแถลงข่าวได้นำเสนอตัวอย่างความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สามารถสร้างสีสัน และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับการจัดงาน สัปดาห์วิชาการ วิทยาการจัดการนำพิษณุโลกสู่อาเซียน จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวิชัยโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานรูปแบบนิทรรศการด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา, การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดี ๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์, การประกวดแผนธุรกิจ, การอภิปรายและการโต้วาที ในญัตติที่น่าสนใจ และการประกวดพิบูลสงครามก๊อตทาเลนต์ ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญชวนคณาจารย์, นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานตามวัน, เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสรุปการเตรียมงาน จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ระยะที่ ๒ โดยวิธีตกลงราคา วันนี้ (๕ ก.พ.)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ระยะที่ ๒ (โดยวิธีตกลงราคา) สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ วันนี้ (๕ก.พ.) เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุม ท. ๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ และวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์